

Giá tốt nhất 10 + 10mm an toàn tempered kính nhiều lớp skylight

Kính mái cũng được đặt tên là tấm lợp kính, kính chắn gió, kính bầu trời và kính tán vv .. Kính cường lực nhiều lớp kính kết cấu mái là vật liệu xây dựng phổ biến mới bất kể ở nơi cư trú hoặc thương mại. Sử dụng kính dán nhiều lớp 10 + 10mm cho mặt trời trong một mặt, nó làm cho ánh sáng đi qua trong nhà hoàn toàn, mặt khác, so sánh với bê tông, vật liệu thủy tinh có trọng lượng ít hơn và làm cho tòa nhà trở nên hấp dẫn hơn.

Đặc điểm kỹ thuật của 10 + 10mm kính an toàn skylight nhà máy

Loại kính: tempered kính nhiều lớp

Độ dày: 10 + 10mm.

Kích thước tối đa: 3000 * 8000mm. Kích thước cắt tùy chỉnh được chấp nhận.

Hình dạng: phẳng hoặc cong

Màu sắc: rõ ràng, đồng, màu xanh, màu xanh lá cây, vv.

Đặc điểm: tiết kiệm năng lượng, điều khiển năng lượng mặt trời, nhiệt phản chiếu, vv

Tại sao chọn kính nhiều lớp bằng kính cường lực như kính bầu trời?

1. Ánh sáng tự nhiên có thể nhấn mạnh thiết kế nội thất một cách tuyệt vời, làm nổi bật màu sắc và giúp tăng không khí tích cực trong phòng.
2. Các tính năng bằng kính với các giá trị U xuất sắc giúp ngôi nhà của bạn duy trì mức độ nhiệt và cách nhiệt thoải mái trong suốt cả năm. Một mái nhà kính hoặc ánh sáng mặt trời đã được chứng minh qua thời gian để giúp bạn tiết kiệm tiền trên hóa đơn hộ gia đình của bạn: như với tiết kiệm ánh sáng, tăng cách nhiệt sẽ có nghĩa là ít cần cho bạn để biến sưởi ấm của bạn trong những tháng chillier của năm. Đối với những ngôi nhà lớn hơn - những ngôi nhà thường có hóa đơn đáng kể trong mùa đông - điều này có thể đại diện cho một khoản tiết kiệm lớn theo thời gian.
3. Một mái nhà kính hoặc nhà kính hiệu quả có thể cung cấp cho bạn những gì cơ bản là không gian sống bổ sung, miễn là dự án tuân thủ các quy định xây dựng cần thiết. Bằng cách cho bạn một không gian bên ngoài ngôi nhà được bảo vệ khỏi các yếu tố, mái kính sẽ gần như chắc chắn làm cho tài sản của bạn có giá trị hơn.

Ngoại trừ kính cường lực 10 + 10mm, các loại kính dán nhiều lớp khác, bạn có thể lấy từ Jimmy glass như:

[4 + 4mm kính cường lực nhiều lớp](#)

5 + 5mm kính nhiều lớp kính cường lực

6 + 6mm kính nhiều lớp

[Mái kính nhiều lớp cường lực 8 + 8mm](#)

[Cường lực nhiều lớp ly](#) cho ánh sáng bầu trời ly



